

BỘ NGOẠI GIAO

Số: 376/BNG-ĐUĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO

**Tổng kết công phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022,
phương hướng nhiệm vụ năm 2023**



Trong năm qua, tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, đã ảnh hưởng mạnh đến tình hình thời tiết và khí hậu nước ta theo chiều hướng trái quy luật và khó lường, thời tiết diễn biến phức tạp gây lũ lụt, gió lốc, triều cường tại nhiều địa phương trong cả nước, gây thiệt hại lớn đến tính mạng, tài sản của nhân dân, của Nhà nước, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân; ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống lụt, bão của nước ta. Các hoạt động về phòng chống thiên tai không chỉ giới hạn trong lãnh thổ nước ta; Thời gian qua thuyền cá và ngư dân Việt Nam ngày càng vươn ra bám biển, vừa làm kinh tế, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước cũng đòi hỏi sự hỗ trợ, bảo hộ phòng, chống các tai nạn do thiên tai gây ra, ngoài ra công tác cứu hộ, cứu nạn còn được triển khai ra nước ngoài như việc giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam tại các nước trong khu vực bị thiệt hại do bão, lụt gây ra. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, năm 2022 Bộ Ngoại giao đã chủ động chỉ đạo, triển khai các phương án, kế hoạch phòng chống lụt bão đạt kết quả trên các mặt công tác như:

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Hàng năm, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ tổ chức phổ biến quán triệt đến cán bộ, công chức trong Bộ hiểu rõ tầm quan trọng của công tác phòng chống thiên tai, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Bộ Ngoại giao đã cử một đồng chí Thứ trưởng làm Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập danh sách lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm toàn diện và trực tiếp về việc huy động mọi nguồn lực của đơn vị, chủ động ứng

phó với các loại thiên tai đột xuất; nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai của Bộ và của địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở.

Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo Vụ Các tổ chức quốc tế, Cục Lãnh sự phối hợp với các Bộ, Ngành và các nước có liên quan để làm tốt công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Làm tốt vai trò là cơ quan đầu mối giúp việc cho Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và phối hợp với các cơ quan chức năng để triển khai các công tác có liên quan. Bộ Ngoại giao luôn tích cực và thường xuyên cử người tham gia các cuộc họp do Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tổ chức để kịp thời nắm bắt thông tin để chuẩn bị tốt trước mùa mưa bão.

Chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ chủ động hướng dẫn các đơn vị trong Bộ lập kế hoạch PCTT phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, triển khai kiểm tra, khơi thông dòng chảy, cống rãnh, phối hợp với các cơ quan liên quan cắt tía cây nặng cành thể gây nguy hiểm khi bão lụt xảy ra.

2. Công tác triển khai, phòng tránh ứng phó

2. 1. Công tác PCTT tại cơ quan Bộ

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT, Ban Chỉ huy PCTT của Bộ đã thành lập đội xung kích PCTT gồm 25 đ/c; có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị thực hiện khi có tình huống xảy ra. Khi có lệnh của Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT hoặc Ban Chỉ huy PCTT địa phương, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo kiểm tra cơ sở, vật chất phục vụ cho công tác PCTT, phát hiện kịp thời những địa điểm xung yếu để có phương án đề phòng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi bão lũ xảy ra. Đội xung kích PCTT sẵn sàng trực ứng cứu 24/24 khi có thông báo của các cơ quan chức năng. Do có sự chuẩn bị chu đáo nên trong mùa mưa bão năm 2022, Bộ Ngoại giao không có thiệt hại do mưa bão gây ra.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các đơn vị liên quan trong Bộ thường xuyên kiện toàn danh sách Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão của đơn vị, lập kế hoạch và xây dựng phương án phòng chống và cứu hộ kịp thời, bảo đảm an toàn cho các đơn vị trong Bộ cũng như tại Đoàn Ngoại giao khi có bão, lũ xảy ra. Khi có thông tin về bão, lũ có thể xảy ra, Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão Bộ đã phối hợp với các đơn vị trong Bộ, đặc biệt là các đơn vị lớn như: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Biên giới quốc gia, Cục Quản trị tài vụ, Cục

Phục vụ Ngoại giao đoàn ... triển khai các công tác phòng chống bão, sửa chữa hệ thống thoát nước, kiểm tra lại nguồn điện, các thiết bị chống sét, cắt tỉa cây tại các đơn vị thuộc Bộ cũng như tại các khu Đoàn Ngoại giao. Tổ chức che chắn kho tàng, nhà cửa xung yếu, cất giữ tài sản, tài liệu vào nơi an toàn, tăng cường lực lượng tuần tra khi có thông tin về bão, lụt. Giao Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn chủ động thông báo cho Đoàn Ngoại giao biết và phối hợp trong công tác phòng chống, sơ tán người đến nơi an toàn khi cần thiết.

2. 2. Công tác phối hợp của Bộ Ngoại giao

a/ Công tác thường xuyên

Bộ Ngoại giao đã làm tốt vai trò là cơ quan đầu mối giúp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, phối hợp với các cơ quan chức năng để triển khai các công tác liên quan đến việc nghiên cứu, đề xuất tham gia ký kết các Điều ước quốc tế, thỏa thuận song phương, tăng cường hợp tác quốc tế với các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực về phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai; đồng thời cũng tích cực thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam nêu trong các Điều ước quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế để khắc phục hậu quả thiên tai, cải thiện môi trường trong nước, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững; tích cực phối hợp với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ thực hiện các chương trình, dự án quốc tế về giảm thiểu rủi ro thiên tai, phòng chống và khắc phục hậu quả do thiên tai để lại, cứu trợ khẩn cấp cho các vùng bị ảnh hưởng nặng nề sau khi thiên tai xảy ra.

Tổ chức Đoàn liên ngành về công tác phòng chống thiên tai tại 3 tỉnh (Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng) từ ngày 18-20/8/2022 do đồng chí Phạm Quang Hiệu, Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai làm trưởng đoàn.

Thường xuyên thông báo khi có sự thay đổi về nhân sự để sắp xếp, bổ sung và kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai (tháng 6/2022).

Tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình hành động liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai; góp ý dự thảo Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai (5/2022); góp ý dự thảo Sổ tay công tác phòng, chống thiên tai (8/2022); góp ý dự thảo sửa đổi Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai (9/2022); Báo cáo tình hình triển khai Nghị định số 50/2020/NĐ-CP (9/2022); Phối hợp với Tổng Cục phòng, chống thiên tai xây dựng báo cáo tự nguyện “Đánh giá giữa kỳ thực hiện Khung hành động Sendai về giảm thiểu rủi ro thiên tai giai đoạn 2015 – 2030”.

b/ Công tác triển khai phòng chống, ứng phó

Bộ Ngoại giao đã phân công Cục Lãnh sự là cơ quan đầu mối, trực 24 giờ/7 ngày khi có thiên tai xảy ra, phối hợp với các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin, kịp thời gửi công hàm khẩn tới cơ quan đại diện ngoại giao các nước và vùng lãnh thổ có biên liên kề với Việt Nam cũng như chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao của ta ở các nước này liên hệ với các cơ quan chức năng nước sở tại đề nghị giúp đỡ và tạo điều kiện để tàu thuyền và ngư dân ta vào trú, tránh bão, được phép lên bờ trong trường hợp cần thiết; đề nghị Ban phối hợp tìm kiếm cứu hộ người, tàu thuyền của ta, cứu chữa người và sửa chữa tàu thuyền, cung cấp lương thực, nước và nhiên liệu cho những trường hợp người và tàu thuyền của ta gặp nạn.

Bộ Ngoại giao luôn quan tâm tới công tác phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam và của các nước trong khu vực tìm kiếm cứu nạn đối với các phương tiện và người nước ngoài gặp nạn trên vùng biển cũng như đất liền của Việt Nam, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân. Năm 2022 đã phối hợp chặt chẽ với các nước láng giềng triển khai các hoạt động, trú, tránh bão cho ngư dân, tìm kiếm cứu nạn kịp thời như: Bão MULAN tháng 8/2022, Bão NORU tháng 9/2022, Bão NESAT tháng 10/2022, Bão NALGAE tháng 11/2022

3. Định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Để có thể hoàn thành tốt công tác phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao đề ra các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ; quán triệt chủ trương và phương hướng nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam đẩy mạnh quan hệ hợp tác với nước ngoài, nhất là các nước trong khu vực trong lĩnh vực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

4. Đề xuất kế hoạch thực hiện năm 2023

Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai kịp thời chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ động phối hợp với các cơ quan đại diện nước ngoài tại

Việt Nam; chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân trong trường hợp ngư dân, tàu cá của ta cần trú, tránh bão, cứu nạn trên biển.

Trong tháng 5/2023, Đại hội đồng liên hợp quốc sẽ tổ chức cuộc họp cấp cao về đánh giá giữa kỳ thực hiện “Khung hành động Sendai về giảm thiểu rủi ro thiên tai giai đoạn 2015 - 2030” tại New York - Hoa Kỳ và đề ra phương hướng triển khai cho giai đoạn đến năm 2030. Bộ Ngoại giao kiến nghị Quý Cơ quan cân nhắc báo cáo cấp có thẩm quyền thành lập Đoàn công tác liên ngành tham dự cuộc họp trên.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Ngoại giao xin báo cáo đề Quý Cơ quan tổng hợp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu HC; Ban PCTT Bộ.

**TL.BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY-ĐOÀN THỂ**



Nguyễn Đắc Thành

